

Đưa vốn chính sách đến đồng bào dân tộc thiểu số

Tín dụng chính sách đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Với ưu đãi về lãi suất cho vay, thời gian cho vay, quy trình thủ tục, phục vụ người dân ngay tại các xã, phường đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào DTTS tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội (CSXH) để phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập, nâng cao mức sống, góp phần làm chuyển biến tích cực bộ mặt vùng nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS từng bước được nâng lên.



Hội viên phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đầu tư mô hình chế biến nông sản từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách.

Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mù Cang Chải đã phối hợp tốt với Phòng Dân tộc huyện, tham mưu với UBND huyện kịp thời triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ DTTS trên địa bàn; hướng dẫn, phối hợp với UBND các xã rà soát các hộ DTTS đặc biệt khó khăn đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để bình xét, lập danh sách đề nghị UBND huyện phê duyệt làm căn cứ cho Ngân hàng CSXH tiến hành giải ngân cho vay kịp thời. Nhiều chính sách tín dụng cho vay đã được triển khai thực hiện như: cho vay hộ nghèo, hộ cận

nghèo để phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề, tạo việc làm; trồng mới và chăm sóc rừng, chăn nuôi trâu, bò, gia súc, gia cầm... Giai đoạn 2019 - 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mù Cang Chải đã giải ngân cho 11.368 lượt hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS và các đối tượng chính sách, tổng số tiền cho vay là 576,882 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đến 31/5/2024 đạt là 452,011 tỷ đồng/1.326 lượt hộ vay vốn. Vốn vay bình quân 56 triệu đồng/hộ và các chương trình tín dụng chính sách khác. Ông Bùi Văn Hóa - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mù Cang Chải cho biết: "Qua công tác kiểm

tra, giám sát việc thực hiện vốn vay, các hộ được vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, chưa có trường hợp nào phải thu hồi vốn vay trước thời hạn do sử dụng sai mục đích, sai đối tượng. Từ nguồn vốn vay, các hộ dân đã mua hàng nghìn con trâu, bò sinh sản; trồng và chăm sóc hàng chục nghìn hecta táo, thảo quả; mua máy móc, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, làm nhà nghỉ cộng đồng, homestay và xuất khẩu lao động, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ DTTS vay vốn chiếm

94,1% số hộ được vay vốn chính sách ưu đãi".

Ở thị xã Nghĩa Lộ, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã cũng đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, hộ DTTS, các đối tượng chính sách khác như: cho vay vùng DTTS và miền núi theo Nghị định số 28 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi theo Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ. Đến 31/5/2024, dư nợ của Phòng giao dịch là 527,391 tỷ đồng với 8.290 khách hàng vay vốn, trong đó có 6.256 khách hàng là người DTTS với dư nợ hơn 416 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 79,08% dư nợ của Phòng Giao dịch. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tại thị xã Nghĩa Lộ. Ông Phạm Thành Long - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ: "Thông qua vay vốn tín dụng chính sách đã làm chuyển biến nhận thức của đồng bào DTTS và miền núi; bà con biết cách sử dụng vốn tín dụng đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ đúng hạn và có lãi để đầu tư tái sản xuất; thay đổi tư duy mới trong sản xuất, kinh doanh, qua đó giúp cho hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS từng

bước chuyển dần từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường".

Cùng với nguồn vốn trực tiếp hỗ trợ phát triển kinh tế, nguồn vốn cho vay đầu tư cho lĩnh vực xã hội đã phục vụ đời sống, sinh hoạt như: hộ nghèo, hộ DTTS vay để sửa chữa, xây dựng mới nhà ở; vay để xây dựng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh; vay để tạo mới việc làm, duy trì mở rộng việc làm; vay để học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập; vay để đi làm việc ở nước ngoài... Đây là nguồn lực giúp cho đồng bào xây dựng nhà cửa khang trang, ổn định đời sống, tạo việc làm, các em học sinh có thêm nguồn tài chính đi học nghề, cao đẳng, đại học có việc làm ổn định lâu dài, góp phần quan trọng công tác xóa đói, giảm nghèo, góp phần không nhỏ vào giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trong vùng đồng bào DTTS.

Việc phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, hộ DTTS đã góp phần không nhỏ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy hiệu quả việc thực hiện chính sách dân tộc trên quan điểm phát huy nội lực và tinh thần vươn lên của đồng bào DTTS.

THU HẠNH

Thầy giáo tích cực thúc đẩy giáo dục STEM trong trường học

Đó là thầy giáo Lại Thế Anh - giáo viên Toán, Khoa học tự nhiên (KHTN) của Trường THCS thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Không chỉ truyền đạt kiến thức mà thầy còn tích cực thúc đẩy giáo dục STEM trong trường học, truyền cảm hứng học tập, vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, đặc biệt là truyền cảm hứng sáng tạo khoa học kỹ thuật (KHKT) cho học sinh.

Là một trong những giáo viên trẻ và nhiệt huyết, thầy Lại Thế Anh luôn tìm kiếm những cách thức mới để truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Sau khi tham gia nhiều khóa tập huấn về phương pháp giáo dục STEM và tự nghiên cứu trên các diễn đàn dành cho giáo viên, thầy đã quyết định áp dụng vào môn Toán và KHTN (môn Vật lý) tại Trường THCS thị trấn Mậu A. "Tôi nhận thấy phương pháp STEM rất phù hợp với nhu cầu của học sinh ngày nay. Thay vì chỉ học lý thuyết, các em sẽ được tham gia vào các hoạt động thực hành, sáng tạo, giúp các em phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và năng lực" - thầy Lại Thế Anh chia sẻ. Không đóng vai trò truyền đạt kiến thức một chiều, thầy Anh đóng vai trò cố vấn, đồng hành với học sinh trong nghiên cứu bài học. Em Trần Ngọc Trung Kiên - Lớp 8A đạt giải Nhì cuộc thi KHKT và STEM cấp huyện,

giải Nhất học sinh giỏi môn KHTN cấp huyện chia sẻ: "Giờ học của thầy Thế Anh cuốn hút lắm! Thầy là người truyền cảm hứng cho cháu rất nhiều trong học tập và nghiên cứu KHKT". Không chỉ giới thiệu các kiến thức cơ bản về Toán, Vật lý, thầy còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, thử thách để học sinh vận dụng những kiến thức đó vào thực tế. Thầy Lại Thế Anh chia sẻ: "Các em được chia thành các nhóm nhỏ, cùng nhau lên kế hoạch, thiết kế các sản phẩm như khi học hình khối trong không gian, tôi có yêu cầu bài tập vận dụng tự làm các đồ dùng học tập trực quan, hay các vật dụng trang trí góc học tập như hộp bút, chuông gió. Trong môn Vật lý 7, khi dạy chủ đề âm học, tôi cũng hướng dẫn và yêu cầu bài tập là các em chia nhóm thiết kế nhà chống ồn từ thiết kế ngôi nhà, lựa chọn vật liệu giảm tiếng ồn. Hay trong Vật lý 8, trong chủ đề lực đẩy Ác-si-mét và điều kiện sự nổi của

vật, tôi lại hướng dẫn và yêu cầu bài tập là thiết kế nhà chống lũ... Sau khi có sản phẩm, thầy trò cùng thử nghiệm và đánh giá. Sự đánh giá này được lấy làm kết quả đánh giá thường xuyên của môn học. Các em hào hứng lắm!".

Bên cạnh giảng dạy, thầy còn tích cực tham gia các cuộc thi, sáng kiến về lĩnh vực STEM. Trong quá trình công tác, thầy có rất nhiều những sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy được hội đồng thẩm định sáng kiến các cấp công nhận và được áp dụng rộng rãi như: "Kinh nghiệm dạy học bài thực hành môn Toán cấp THCS"; "Sử dụng mô hình trực quan dạy bài hai đường thẳng song song môn Toán 7"; "Sử dụng bảng tương tác trong dạy học môn Toán - Vật lý ở trường THCS"; "Dạy học bài ôn tập chương môn Toán bằng hình thức trò chơi"; "Giải pháp chuyển đổi số trong quản lý và



Một giờ dạy của thầy Lại Thế Anh.

hoạt động dạy học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018"; "Hướng dẫn học sinh giải bài tập phần điện học môn Vật lý lớp 9 ôn thi học sinh giỏi"... Đặc biệt, thầy đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia, cấp tỉnh như: giải Ba cấp quốc gia Cuộc thi "Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm 2014-2015"; giải Khuyến khích cấp tỉnh Cuộc thi "Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm 2015-2016"; nhiều năm liền, thầy đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện; hai lần đạt Giải thưởng "Viên phấn vàng" do Hội Khuyến học huyện Văn Yên trao thưởng; năm 2022 thầy được nhận danh hiệu "Công dân tiêu biểu tỉnh Yên

Bái"... Nhiều học sinh của thầy đạt giải học sinh giỏi các cấp, đạt giải trong các cuộc thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh, cấp huyện... Thành tích ấy không chỉ mang lại niềm tự hào cho nhà trường mà còn khích lệ tinh thần học tập của các em. "Thành công của học sinh là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục nỗ lực. Tôi muốn truyền cảm hứng cho các em khám phá, sáng tạo và tin tưởng vào bản thân" - thầy Anh chia sẻ.

Những thành công của thầy Lại Thế Anh trong việc thúc đẩy giáo dục STEM tại Trường THCS thị trấn Mậu A không chỉ mang lại nhiều cơ hội cho học sinh mà còn góp phần tạo nên một môi trường học tập năng động, sáng tạo.

THANH BA